

กบข.สานต่อความมั่นคงในชีวิต ด้วยโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุขแก่สมาชิก

กบข. สานต่อความมั่นคงในชีวิต ด้วยโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุขแก่สมาชิก พร้อมรูปแบบความคุ้มครองหลากหลายในการสร้างหลักประกันและแบบแผนทางการเงิน

นางอมฤตา สุวรรณจินดา ผู้ช่วยเลขาธิการ สายสมาชิกสัมพันธ์และกิจกรรมสาธารณะ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยถึงการสานต่อ “โครงการสวัสดิการประกันชีวิตเปี่ยมสุข” เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่ตรงกับความต้องการของสมาชิกเป็นการต่อเนื่อง ภายหลังจากที่ได้สิ้นสุดระยะเวลาโครงการไปเมื่อเดือนกันยายน 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุด กบข. ได้ร่วมกับบริษัทประกันชีวิตที่มีความมั่นคงรวม 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสซิวรันส์ จำกัด บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ในการจัดทำโครงการสวัสดิการประกันชีวิตด้วยอัตราเบี้ยประกันพิเศษ และขยายบริการต่างๆ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น เพื่อมอบแก่สมาชิก กบข. ครอบครัว และเครือญาติ

สำหรับรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่นำเสนอ นั้น มีรูปแบบความคุ้มครองหลากหลายรูปแบบ ตามวัตถุประสงค์ในการสร้างหลักประกันและแบบแผนทางการเงิน อาทิ แบบประกันเพื่อการออมทรัพย์ แบบประกันเพื่อความคุ้มครองชีวิตในยามฉุกเฉินหรือยามเจ็บไข้ แบบประกันเพื่อการเกษียณ นอกจากนี้ยังมีสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆมากมาย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกซื้อแบบประกันชีวิต สมาชิกจึงควรต้องพิจารณา รูปแบบและเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ให้ผลประโยชน์เหมาะสมกับความต้องการ โดยคำนึงถึงอายุ สถานภาพ อาชีพ รวมถึงรายได้ของผู้ทำประกันชีวิต ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับการชำระเบี้ยประกันและแบบแผนทางการเงิน ตลอดจนควรมีการศึกษาข้อมูลหรือสามารถขอคำปรึกษาจากตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตก็ได้เช่นกัน

สมาชิก กบข. ผู้สนใจสิทธิประโยชน์ดังกล่าว เพียงแสดงบัตรสมาชิก กบข. เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิกับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554

อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุขในครั้งที่ผ่านมานี้ ประสบความสำเร็จจากการตอบรับของสมาชิกจำนวนมาก ซึ่งสมาชิก กบข. ได้ให้ความสนใจและไว้วางใจจำนวน 240,111 กรมธรรม์ หรือคิดเป็นวงเงินเอาประกันรวมถึง 32,811.25 ล้านบาท นับว่าได้รับการตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างดี และเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่ผลักดันให้ กบข. จัดโครงการนี้ต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สมาชิก กบข. ที่สนใจสวัสดิการโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุขสามารถติดต่อโดยตรงที่ ศูนย์บริการลูกค้าของบริษัททั้ง 3 แห่ง ได้แก่ AIA Call Center โทร. 1581 กด 2 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต โทร. 1766 กด 6 และบริษัท ไทยประกันชีวิต โทร. 1124 กด 3 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ กบข. ที่ www.gpf.or.th

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th